

1964-01-01

## คำในมหาชาติคำหลวง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/jletters>



Part of the Arts and Humanities Commons

---

### Recommended Citation

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (1964) "คำในมหาชาติคำหลวง," *Journal of Letters*: Vol. 3: Iss. 3, Article 1.

DOI: 10.58837/CHULA.JLETTERS.3.3.1

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/jletters/vol3/iss3/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Journal of Letters by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact [ChulaDC@car.chula.ac.th](mailto:ChulaDC@car.chula.ac.th).

# คำในมหาชาติคำหลวง

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาแสดงปาฐกถา เรื่องคำในมหาชาติคำหลวง และต้องขอขอบคุณท่านผู้เกียรติทั้งหลายที่มาฟังข้าพเจ้า เพราะโดยมากคนกลัวเสียว่าจะไม่เข้าใจเลย เพราะเป็นภาษาที่เก่า แต่ข้าพเจ้าได้สนใจมานานอยู่แล้ว นับตั้งแต่ได้ลขยพิมพ์ของโรงพิมพ์ไท มา

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอชมคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้มีการศึกษามหาชาติคำหลวง และขอชมสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทำอภิธานศัพท์มหาชาติคำหลวงขึ้น ทั้งได้นำลงพิมพ์ในวารสารของสมาคมหลายเล่มแล้ว ชวนให้ข้าพเจ้าจับมหาชาติคำหลวงขึ้นมาอีก

ตามที่ท่านทั้งหลายยอมทราบอยู่แล้ว สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้มีรับสั่งให้ประสมนักปราชญ์ราชบัณฑิตในกรุงศรีอยุธยาแปล แต่ง มหาชาติคำหลวง เมื่อปี ๒๐๒๕ เกือบ ๕๐๐ ปีมาแล้ว แต่กัณฑ์หิมพานต์ ทานกัณฑ์ กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สังกรบรรพและกัณฑ์ ฉ กษัตริย์หายไป พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้ โปรดให้แต่งขึ้นใหม่ ในปี ๒๓๕๘ เกือบ ๑๕๐ ปีมาแล้ว ส่วนกัณฑ์มัทรีที่พิมพ์ในลขยโรงพิมพ์ไทนี้ เป็นลขยเก่าที่หามาได้

ภาษาในกัณฑ์ที่แต่งใหม่ก็ไม่ควรจะยากนัก เพราะเป็นเวลาเมื่อสัก ๑๕๐ ปีมาเท่านั้น แต่ภาษาเมื่อ ๕๐๐ ปีมานั้น ย่อมยากสักหน่อย ทั้งในเชิงถ้อยคำและอักขรวิธี

เพื่อที่จะให้ท่านทั้งหลายได้รู้รสรสภาษาเมื่อ ๕๐๐ ปี และ ๑๕๐ ปีมาแล้ว ข้าพเจ้าจะได้อ่านกัณฑ์ทศพร (เก่า) และกัณฑ์หิมพานต์ (ใหม่) ให้ท่านฟังสักเล็กน้อย โดยอ่านแต่ภาษาไทย ไม่มียาลึแทรก ท่านจะเห็นว่า ภาษาเมื่อ ๕๐๐ ปีมาแล้ว ก็พอจะตามได้ จะติดขัดก็เป็นเรื่องคำมากกว่าอื่น ส่วนภาษาเมื่อ ๑๕๐ ปีมาแล้วนั้น ตามได้สะดวก และคำที่ต้องค้นความหมาย ก็มีน้อยลง



ศราพก บาลี สาวก สันสกฤต ศุรวาก ศราพก จึงเป็นสันสกฤตแปลง

ส่วนความหมายของคำนั้น คณะกรรมการสมาคมภาษาและหนังสือ ได้ทำ  
อภิธานไว้เป็นอย่างดี ที่ข้าพเจ้าจะเพิ่มเติมก็คือ ที่มาหรือที่ใช้ของคำ เพื่อเป็น  
เครื่องพิสูจน์ความหมาย

แต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะพิจารณาคำในกัณฑ์ ทศพร ต่อไป ข้าพเจ้าขออ่านกัณฑ์  
หิมพานต์ สักเล็กน้อย เพื่อให้รู้รสของภาษา เมื่อ ๑๕๐ ปีมาแล้ว

“อันว่า สมเด็จพระสวราชย์ กษัตริย์ ซึ่งพระพรตวิธิน แต่สำนักท้าวผิมน  
กัจจิกจากดาวดึงส์สวรรค์ลงมา ก็เอาปฏิสนธิในพระอุทร แห่งสมเด็จพระอัครมเหสี  
แห่งภูมิมัทธาธา ครั้นวันทศมาสสืบเดือน ก็เคลื่อนกลาศจากพระมาตโคจร ขวจาก  
ครรภ์พระมาตา ก็มีกายาประตัยประตาศไป ดังลอยได้ลาทาศด้วยจนแก่นจันทร์ เหตุดังนี้  
พระบรมวงศา จึงมาถวายพระนามตามองค์ ทรงพระนามชื่อ สวราชย์ เป็นศรีสวัสดิ์  
จำเริญไป

“อันว่า พระสวราชย์ราชาธิกา ก็จำเริญวัย ไต่สืบหทัย ถึงงามมีศรีโสภา  
ก็แวดล้อมพร้อมด้วยบริวาร เมื่อนั้น ในกาลนั้น สมเด็จพระท้าวสัทธาธา จึงให้นางนาค  
สวราชย์ แล้วอภิเษกกับพระสวราชย์ เมื่อนั้น

“ก็ยกยอกเศวตฉัตร มอบให้สองกษัตริย์ครองเมือง เมืองทองด้วยยศบริวาร  
สนมพระก้านัด ก็ตั้งพระสวราชย์ เป็นพระมเหสียิ่งกว่าพระสนมหมื่นหกพันแล้วแล  
สมเด็จพระนางสวราชย์ ก็เป็นที่จำเริญศรีพระสวราชย์ ในกาลนั้น สมเด็จพระท้าวโกสีย์ ก็มา  
เห็นราชสวราชย์ อันมีศรีสวัสดิ์ลักษณะเลื่องเลิด ประเสริญสู่สำเร็จด้วยพระพรแก้วประการ  
ยั้งแต่พรอันนางจะขอพระราชบุตรอันบริสุทธิสวราชย์ จ้านงปลงใจ ควรเราจะไปอาราธนา  
พระมหาสัตว์ เสวยสมบัติในดาวดึงส์ เมื่อนั้น ”

เมื่อได้ฟังแล้ว ก็รู้สึกว่าจะฟังออก เข้าใจความโดยตลอด จะมีที่ต้ออธิบายก็  
เฉพาะบางคำเท่านั้น เช่น คำว่า มาตโคจร ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมภาษาและ  
หนังสือ เห็นว่าควรเป็น มาตโคจร และได้แปลว่า ท้องอันยิ่งของมารดา ข้าพเจ้า  
ก็เห็นด้วย ทั้งๆ ที่ “จร” ก็แปลว่าครรภ์ แต่ที่คณะกรรมการแยกออกเป็น มาตุ—

อุคร — อุทร นั้น ข้าพเจ้าขอแยกออกเป็น มาตุ — อัคร — อุทร อุคร แปลว่า รุนแรง  
คร้าย แต่ อัคร แปลว่า เลิศ คำว่า ขวร ที่ตามมา ก็แปลว่า เลิศ ประเสริฐ

ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะได้พิจารณาคำต่าง ๆ ในกัณฑ์ทศพร ซึ่งเห็นว่าควรชี้แจง  
คำใดคณกรรมการพิจารณาไว้ค้แล้ว ข้าพเจ้าก็จะเอาตามนั้น ถ้าข้าพเจ้ามีข้อสังเกต  
ประการใด ก็จะทำให้เหตุผลไว้ด้วย เพราะเรื่องที่จะแสดงนี้มีใช่เป็นเรื่องใครผิดใครถูก  
หากเป็นเรื่องพิจารณาคำศึกษา หรือสันนิษฐาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ก่อนอื่น พระนาม ผุสฺสกี สยวรัชฺชี่ นั้น มีความหมายว่าอะไร ขอนมีขอกไว้  
ในต้นกัณฑ์หิมพานต์แล้วว่า “ก็มีกายาประทับประจำไป ทั้งบุบได้ลาทาด้วยจรณแก่น  
จันทน์ เหตุคั้งนั้น พระขรรค์ จึงมาถวายพระนามตามองค์ ทรงพระนามชื่อ  
สยวรัชฺชี่” หรือตามที่แปลไว้ในนิบาตชาดก เล่ม ๒๒ เวสสันดรชาดกในมหานิบาตว่า  
“เพราะความค้ที่พระนางเมื่อยังเกิด มีพระสร้ระกั้ประพรมด้วยจรณแห่งจันทน์ ในวัน  
ที่ทรงรับพระนาม พระประยูรญาติทั้งหลาย จึงถวายพระนาม แต่พระนางว่า ผุสฺสกี  
คั้งนี้”

เมื่อทราบความหมายแล้ว ก็หาที่มาได้สะดวก ปฤษฺย ปรฤษฺย สฤษฺย ในภาษา  
สันสกฤต แปลว่า ประพรม ปฤษฺยคี้ แปลว่า หญิงที่มีจุด มีรอยประพรม จึงมี  
พระนามตามสันสกฤตแผลงว่า สยวรัชฺชี่ และตามบาลีแผลงว่า ผุสฺสกี หรือผุสฺสคี้ ส  
ค้วคิ้ว หรือสองค้ว ก็มีที่ใช้ทั้งสองอย่าง

เพียงแค่นี้ก็ยังไม่แปลกประหลาด และยังไม่ออกรสในการค้นคว้า แต่ในกัณฑ์  
จุลพน หน้า ๑๕๕ ข้าพเจ้าได้พบคำว่า อาสทญฺจ มสญฺชญฺ ลขมคิวัถสิมฺมบรรัชฺชี่ ของ  
ชฎาธารคำว่า บรรัชฺชี่ หมายความว่าอะไร และมาจากภาษาใด

ในกัณฑ์มหาพน หน้า ๑๘๘ ก็มี อาสทญฺจ มสญฺชญฺ ลขมคิวัถสิมฺม บรค  
ชฎาธาร ตรงสังวาลยบูชาไฟ

ในกัณฑ์มหาพรท หน้า ๓๐๖ มีคำว่า โส ปาโตว สีสิ ญฺหาตุวา ครัน  
อรุโณทยิ พระมหาสญฺชยิ ก็ชำระกฤตยิภิชิตสรพวงค้ พระทรงลำอางอาภรณ์ คนช  
ก่าจรบรสิ ทรงพระพิศตร พิจิตร พิชิต แลแล้ว

ลยม หรือ ทลยม แปลว่า ประพรม ลูบไล้ หรือ ฉาบทา บรรณ บרכת ในตัวอย่างที่ให้ข้างบนนี้ ก็น่าจะหมายความว่า ประพรม มาจากสันสกฤต ฤษ ประพรม เหมือนกัน

ในลิลิตพระลอ มีความว่า “คนเข้าไปในปราสาท เสด็จสองราชเสด็จตรง แล้วทรงพระบרכת ผัดพริกทรงจวงเดือน เกล้าเกศเหมือนสาวสวรรค์” บרכת ก็น่าจะหมายความว่า ประพรม

ในพระสมทโฆษ ตอนพระนิพนธ์สมเด็จพระนารายณ์ มีความว่า คีตพยู (ภมู) พวรรณอรัม คือ อัญชัน บרכת (ไม่ใช่ ปรักว) คีวค้อมชรัตตอัย ฏ กาม อัญชัน แปลว่า การฉาบทา หรือสีคำทาทาขนตา ฉะนั้น บרכת ก็น่าจะแปลว่า ประพรม ความ ตอนนี้ ข้าพเจ้าแปลว่า คิดถึงคีวลอรัม เหมือนทาหรือประพรมด้วยสีคำ คีวค้อมคัก เป็นธนูกรม

หนึ่ง ในพระอภัยมณี เล่ม ๔๒ กล่าวถึงนางฝรั่งที่ในวังรับแต่งตั้งว่า “แล้ว กวดเกล้ายาวเพื่อยเลื่อยละลวย กระหมวกมวยแซมดอกไม้ไหวระยิบ แข็งปรักผัดนวล ล้วนแลลัม ขาพั้นแต่มีคิตพั้นเปนมันชลขี” ปรัก ก็น่าจะแปลว่า ประพรม หรือ ทา

นอกจากนี้ พจนานุกรมฝรั่งเศส—เขมร ของตั้งคาร์ต ใต้แปล ปรักว่า ปรส (อ่าน ปรสิ) ทัก แต่โดยที่พจนานุกรมเขมร ไม่ได้ให้คำนี้ ข้าพเจ้าก็ไม่ถือว่า มีความสำคัญอย่างไร เช่นแต่กล่าวไว้ให้ทราบเท่านั้น ตัวอย่างที่ใช้ในภาษาไทย ที่ ข้าพเจ้าได้อ้างมาข้างต้นนั้น เป็นการเพียงพอแล้ว

ส่วนตัวสะกดนั้น จะเขียนอย่างไรก็แล้วแต่ราชบัณฑิตยสถาน แต่ความหมาย ของบרכת หรือ ปรัก นั้น ควรมีเติมว่า ประพรม ด้วย ถ้าเขียนว่า “บรรณ” ใต้ ก็ยังได้ จะได้แสดงว่า มาจาก สันสกฤต ฤษ—ประพรม การที่แผลงมาเป็น บรรณ นั้น ก็มีตัวอย่าง สันสกฤต ปารุศุ แปลงเป็นไทยว่า บרכת ปรักว แปลว่า ข้าง เช่น สมทโฆษ บרכתบรรพสำเนียงพลอึง บרכתบรรพ แปลว่า ข้างต้น หรือพระอภัยมณี เล่ม ๕๖ “ไม่มีคองสงสัยเข้าในปราง แล้วเชิญองค์มัจฉลาเจ้าฝรั่ง ให้หยุดยั้งที่สังคปรักขวาง ค่อยแหวกม่านคลานไปเชิญเสด็จนาง ที่ห้องกลางปรางมาคปราสาทชัย” ปรักขวาง

แปลว่า บ้านขวาง และต่อไป เล่ม ๗๓ “พวกสำหรับขี้ไม้โมหรี มาพร้อมที่พระ  
ปรตชัชวาลย์” ปรต ก็แปลว่า พระที่นั่งข้าง

แต่พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน นิยาม ปรต (อ่าน ปรัด) ว่า ก. แต่ง  
บ. เครื่องแต่ง เครื่องประดับ เช่น อินทวรวรตแห่งพระองค์ (ม. คำหลวง นครกัณฑ์)  
นิยาม ปรต (อ่าน ประทัด) ว่า (กลอน) ก. แต่ง และพจนานุกรม ร.ศ. ๑๑๐ ก็  
นิยามว่าแต่ง ฉะนั้น ที่ข้าพเจ้าให้ความหมายว่า ประพรม ข้างท่านอาจเห็นว่า นั่นก็คือ  
การแต่งหน้า อยู่ในความหมายว่า แต่ง นั่นเอง แต่พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน  
ได้ให้ความหมายไว้ด้วยว่า เครื่องประดับ

เราจึงควรดูว่า มีที่ใช้ในความหมายนี้ หรือไม่อย่างไร ในมหาชาติคำหลวงนี้  
ในกัณฑ์มหาราช หน้า ๓๐๗ มีความว่า “อุกุกามุเข ในปากเข้าแสงจรัส โคมปรต  
รุจี” ตอนนี้พรรณนาถึงรูปทองอันรุ่งเรืองของเท็ก ปรต มาจากสันสกฤต ปรต แปลว่า  
แก้ว Gem หรือของประเสริฐ ของมีค่า เช่นเดียวกับ รัตนะ รัตนะทั้งเจ็ด ก็รวมทั้ง  
ทองและเงินด้วย

ต่อไป ในกัณฑ์เดียวกัน หน้า ๓๒๕ มีความว่า “บแรก ปรต เกวียนแกว่ง  
ผัดกงผัน” ปรต ในที่นี้ ก็แปลว่า แก้ว

ในนครกัณฑ์ มีความดังนี้ คือ “เขหิ อลงกาเรหิ ด้วยเครื่องขรสรณา  
สรพาวรรธ ไทนนโสศ นานุปกาเรหิ อินบรตโซติรจิต แสงพิพิชชัชวาลย์” และ  
“เต อลงกาเร เครื่องพิชัยศรัภษัตริย์อินทว รตสั แห่งพระองค์”

ตามตัวอย่างที่ให้มานี้ ก็แสดงให้เห็นว่า ปรต แปลว่า แก้ว หรือของมีค่า  
เครื่องประดับ

ในสมุทโฆษ ตอนพระนิพนธ์สมเด็จพระปรมาณูชิต ฯ มีชื่อภูเขาล้อมรอบ  
สระฉันทนตทั้งเจ็ด เรียกชื่อตามรัตนะทั้งเจ็ด แต่เขียนว่า ปรตวิ ถ้าเช่นนั้น ก็แปลว่า  
ภูเขาข้างแปดทอง ข้างแปดเงิน ข้างแปดเพชร ฯลฯ แต่มีความว่า “เสนอนามมณี”  
ข้าพเจ้าจึงนึกว่า น่าจะเป็นคำว่า ปรต ซึ่งแปลว่า แก้ว ของมีค่า หรือ เครื่องประดับ  
นั่นเอง

ถึงอย่างไรก็ดี คำที่ออกเสียง ปรัด-ปรัด มีใช้อยู่สามคำ คือ ๑. ปรัดว์-ปรัดว์ แปลว่า ข้าง จากสันสกฤต ปราศฺว คำนี้เป็นที่ยึดได้

๒. ปรัด-ปรัด ที่พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า แต่ง เครื่อง แต่ง เครื่องประดับนั้น ควรแยกออกเป็น ๒ คำ คำหนึ่งแปลว่า ประพรม เพราะมีที่ใช้ทั้งที่ข้าพเจ้าอ้างมา และ อีกคำหนึ่ง แปลว่า แก้ว ของมีค่า เครื่องประดับ ซึ่งมีคำว่า ปรัด แปลว่า แก้ว อยู่ในพจนานุกรมแล้ว แต่พจนานุกรมมิได้เก็บคำนี้มาจากสันสกฤต ปรศ และมีที่ใช้ทั้งที่ข้าพเจ้าให้ตัวอย่างมาแล้ว

บัดนี้ ข้าพเจ้าจะพิจารณาคำในกณฑ์ทศพร ต่อไป ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคณะกรรมการสมาคมภาษาและหนังสือ ว่า ข เอ แปลว่า มีใช้หนึ่ง คือ มาก กำยัง แปลว่า ลึกลับ บันฑูร ควรเป็น บันฑูล ข. แปลว่า ตรัส จาวจรก ที่แปลว่า “ทรายเท่า” นั้น ข้าพเจ้ายังสงสัยความหมายของคำว่า จาว อยู่

ตามวิธีพิจารณาของข้าพเจ้า ก็คือ หาตัวอย่างที่ใช้ในมหาชาติคำหลวงนี้ และในหนังสืออื่นเพื่อจะอนุมานความหมายเอา ตลอดจนอาศัยพจนานุกรมด้วย

ก่อนอื่น เรากำจัดคำว่า จราว ที่แปลว่า “ตะพานน้ำ” ออกเสียได้ เพราะถึงแม้ว่ามีใช้ในกณฑ์จุลพน หน้า ๑๕๘ มจญ กจญป พยวิฑูธา เต่า ปลา จริว จราว จรจรล เป็นพวกพรรค ก็หว่าย ล เลียบ เลมโคล แต่ก็ไม่เกี่ยวกับความหมายในคำว่า จาวจรกตถถึง สัมผัสสระฉิน

ในกณฑ์อื่น ๆ มีที่ใช้ดังนี้ คือ

๑. กณฑ์วนประเวศน์ หน้า ๑๑๖ นานาทุมคณาภิษณพฤกษา เจริญจราวคอก สรวคองอกเรียงวัน

๒. กณฑ์จุลพน หน้า ๑๕๗ ปาตลियो จ ปุ่พิตา แคนแจร เจริญจราว แคนฝอยขาว แข่งแข่งขาน

๓. กณฑ์จุลพน หน้า ๑๖๑ ธชคุภาเนว ทิสฺสเร จาว จำแทง จำเทิก โนมฉิน เฉิกเฉกขง



๔. กัณฑ์มหาพน หน้า ๑๗๖ สารุ วายนุติ ปทุมกา ทรมุภพวรรณดวง  
จาว ก็มี

๕. กัณฑ์มหาพน หน้า ๑๗๗ ปุ่ปุตตา กิริกณณิกา โปทะเล จาว  
ดวงตอก

ตามตัวอย่างที่ให้มานี้ จาว ถ้าเป็นนาม ก็หมายถึงตอกไม้ ถ้าเป็นกริยา ก็  
แปลว่า ผลิตอก กิ่งที่มีคำยาลี้ ปุ่ปุตตา แสดงความหมายอยู่แล้ว

ยี่ต้น ควรดูคำนิยามในพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน เราจะเห็นว่า จาว ๑  
หมายความว่า สิ่งที่ยกอยู่ภายในผลไม้บางอย่าง เช่น จาวมะพร้าว จาวตาล นี่ไม่ใช่  
ความหมายที่จะนำเอามาใช้ในกรณีของเราได้

จาว ๒ หมายความว่า เจ้าผู้เป็นใหญ่ นี่ก็ไม่ใช่ความหมายที่จะนำเอามาใช้  
ในกรณีของเราได้

จาว ๓ น้ำ (?) เช่น ชลธารนทีเจือ จาวหลังไหลนา (ทวาทศมาส) ความ  
หมายที่สันนิษฐานนี้ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย ชลธารนที ก็เป็นน้ำอยู่แล้ว จะเจือน้ำอย่างไร  
ข้าพเจ้าจะพิจารณาคำนี้เกี่ยวกับทวาทศมาส ต่อไป

จาว ๔ ตอก ตอกไม้ เช่น ไฟกามระลุงจาวทองเทศ ดวงจาวนิภาคพัน  
เสาวบุษย์ (ทวาทศมาส) จาวจำแวง จำเทอค (ม. คำหลวง จุลพน) จันทรจาวรส  
คลี่พันพรรณา (ลำน้ำน้อย) พวงจาวเจ็ดแจ่มแก้วจักรพรรดิ (นิ. นรินทร) จราว ก็ใช้  
ความหมายว่า ตอก ตอกไม้ ดวง ผลิตอก นี้แหละใช้กันมาก

จาว ๕ ห่าง จะจะ เต็น ชัด เช่น โปทะเลจาวดวงตอก ก็มี (ม. คำหลวง) แต่  
ข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นมาข้างต้นแล้วว่า จาว ในที่นี้ หมายความว่า ผลิตอก มีคำ  
ยาลี้ ปุ่ปุตตา แสดงความหมายไว้แล้ว พจนานุกรมให้ตัวอย่างอีกกรณีหนึ่ง คือ อันจาว  
จำเรียงเสียงฉันท (สมุทรโฆษ) หรือถ้าจะอ้างให้เต็ม ก็ คัสมสังคัสาวสนม อันจาว  
จำเรียง เสียงฉันท ข้าพเจ้านึกว่า จาว ในที่นี้ ก็แปลว่า แดกเนื้อสาว หรือรุ่มสาว  
เหมือนตอกไม้ผลิตอก นั่นเอง

คำ “จาว” นี้ ปทานุกรมเคยนิยามว่า ห้าง ไกลออกไป แต่พจนานุกรมได้ตัด “ไกลออกไป” ออกเสีย ข้าพเจ้าได้เคยถกขบถตอนนี้ ว่า ฐ ก็เสด็จอยู่สิ้นเดือนหนาว ห้างไกลออกไป จรดถดถึงสิ้นปี แต่เมื่อพจนานุกรม ได้เปลี่ยนคำนิยาม เราก็ควรจะหาความหมายใหม่ ให้ได้ความอันประกอบด้วยหลักฐาน

ข้าพเจ้าจึงได้หาตัวอย่างที่ใช้ใน ทวาทศมาส ก็ได้พบดังต่อไปนี้

๑. บทที่ ๖ สงวนมิ่งมาลัยจาวจี แกล่กล้า

จาวจี หมายความว่า คอกไม้คุ่ม

๒. บทที่ ๖๑ ไฟกามระลุงจาว ทองเทศ

จาว หมายความว่า คอกไม้

๓. บทที่ ๑๑๗ ชลธารนทีเจือ จาวหลัง ไหลนา

ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า ข้าพเจ้าไม่เห็นว่า จาว หมายถึงน้ำ และถ้าดูตัวอย่างอื่น ๆ ที่ใช้ในทวาทศมาส ก็หมายถึง คอก หรือ ดวง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่า จาว ในที่นี้ ก็หมายถึงคอกไม้ ชลธารนทีเจือ คอกไม้ หลังไหลนา เพราะพูดถึงอุตุสารท หรือ ฤกษ์คอกไม้ร่วง เมืองเราไปไม้ไม่ร่วง

๔. บทที่ ๑๒๔ อัมพรชะอุม จาว ทรวงทเวษ

จาวทรวง หมายถึง ดวงใจ

๕. บทที่ ๑๕๒ ดวงจาววนิภาคพัน เสาวบุษย์

จาว หมายถึง คอกไม้

๖. บทที่ ๒๔๘ นางจาวสโรชน้อง นิลนาง แม่เอย

จาว หมายถึง คอก

เมื่อได้ให้ตัวอย่างมามากพอแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นว่า ความตอนที่พิจารณาอยู่นี้ น่าจะหมายความว่า ฐ ก็เสด็จอยู่สิ้นเดือนหนาว (กลางมีนาคม) จาวจรด คอกไม้ หรือ การผลิคอก มาถึง ถดถึงสัมพัทธดิถี เขยิบถึงสิ้นปี (ปลายมีนาคม—ต้นเมษายน)

ข้าพเจ้าจะพิจารณาคำในกัณฑ์ทศพร ต่อไป

ข้าพระองค์ กวาคมทิล ทั้งคอนคินอันราบ ภู ชะบายเพียงพลาญ เลิศนั้น ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคณะกรรมการ ว่าน่าจะหมายถึงทำความสะอาดสถานที่ ถ้าเป็นข้าพระองค์ ก็จะได้ความหมายว่า ที่เดิน พันที่

อันกันเมียงทักแท้ อันเต็กแท้ ๆ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับคณะกรรมการ กันเมียงว่ามาจากเขมร เกมม กัดแล้ว แต่ทักแท้ ทำไม่จึงแปลว่า แท้ ๆ ข้าพเจ้าขอให้หลักฐานสนับสนุน คือ ในกัณฑ์กุมารบรรพ หน้า ๒๔๑ มีความว่า อหิสฺสู เอว วณินฺนํ มีรูปกล่าวจรรจา ทั้งนั้นมาแลนาแม่ ทักแท้ แท้จริง จริงนาแลเจ้า

อพุช ที่คณะกรรมการแปลว่า น้ำ นั้น ยังไม่ถูก เพราะศัพท์แปลว่า เกิดในน้ำ คือ ดอกบัว

ยมกปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์มีคู่แห่งไฟและน้ำเป็นอารมณ์ เห็นควรอธิบายไว้ด้วย

สพฺเพ เอกคฺคจิตฺตาทุตฺวา นิสฺสึ อธิวํ ปรณฺฑิตํทังชฺฉินฺ สทฺธินฺทฺยนิจฺจิตฺตา เยนอนเภาครรตฺตจิตฺตํ สติตฺตํในสถานอยู่นั้น คณะกรรมการกล่าวว่า ๕๘ สทฺธินฺ สทฺธินฺ ใจผิดปรกติ ใจเป็นทุกข์ ๕๘ อเนกาครรตฺตจิตฺตํ (อน + เอกา + อรรตฺตจิตฺตํ) จิตฺตํมีขอตฺตมิใช่หนึ่ง ก็หาไม่ หมายถึงมีจิตเป็นหนึ่ง ในสมุทคํ่าหมายเลขที่ ๑๔ เป็น เอกาครรตฺตจิตฺตํ ๑๕ เป็น เอกาครรตฺตจิตฺตํ ๑๖ เป็น เอกาครรตฺตจิตฺตํ ๑๗ เป็น เอกาครรตฺตจิตฺตํ ๑๘ เป็น เอกาครรตฺตจิตฺตํ หมายถึงมีจิตเป็นหนึ่ง

ข้าพเจ้าก็เคยคิดเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมื่อไคลแก่ลิกขาบทแล้ว ก็น่าจะมีจิตอันสงข แต่ เอกอัครจิต หมายถึงจิตที่สำรวจแบ่งเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พวกพระญาติ ก็ยังไม่มีจิตสำรวจเช่นนั้น ถึงอย่างไรก็ดี เราจะต้องแปลความตามตัวบท และที่คณะกรรมการแปล อน + เอกา + อรรตฺตจิตฺตํ ว่า จิตฺตํมีขอตฺตมิใช่หนึ่ง ก็หาไม่นั้น ข้าพเจ้าไม่ทราบว่า เาค่าไหนมาแปลว่า “ก็หาไม่” น่าจะแปลว่า จิตที่ขอตมิใช่หนึ่ง

อนึ่ง ฟังสังเกตว่า คำขาลีมีอยู่ว่า เอกคฺคจิตฺตาทุตฺวา ซึ่งข้าพเจ้าแปลว่า ยังไม่มีจิตอันสงข ก็เรียกกันคิกข อเนกาครรตฺตจิตฺตํ ซึ่งแปลว่า จิตอันไม่สงขหรือไม่เป็นหนึ่ง

ส่วนคำว่า “สัทิน” นั้น คณะกรรมการได้คัดค้านิยามของพจนานุกรมมาว่า ใจผิดปรกติ ใจเป็นทกซ์ ถ้าเช่นนั้น สัทินเทียบจินตา เป็นอเนกาครรตจิต ก็แปลว่า ย่อมนึกคิด เป็นใจที่ไม่สงบ ก็ได้ความพอไปได้ แต่ข้าพเจ้าขอพิจารณาตามวิธีของ ข้าพเจ้า เพื่อเป็นทางประกอบการค้นคว้าของท่านผู้มิ่เกียรติทั้งหลายต่อไป คือ หาตัวอย่างที่ใช้ในมหาชาติคำหลวงนี้ ข้าพเจ้าได้พบตัวอย่างดังต่อไปนี้

๑. ทานกัณฑ์ หน้า ๕๘ กถิ กุสมย์ จิริ มทุที่ ปรีทเสสุสติ ยัง โสคได้ ๓ สาวศรี มัทรี นานนกันัน ฤฯ จะทรงสัทิน ฝ้ายปอ ทอด้วยแฝกคาบาย

๒. กัณฑ์มหาราช หน้า ๓๒๘ เหมกปุปนิवासเส ของจำลองจำหลัก ทรงผ้าปักฝ้ายัน สัทินเทียบทองท่า

๓. นครกัณฑ์ หน้า ๓๗๐ สพฺเพน เตน กุสเลน ด้วยกุศลกรรม ทั้งชั้น สัทินเทียบท่ามาน ลุกษา

ตามตัวอย่างที่ให้มานี้ จะเห็นว่า สัทิน สัทิน มิได้มีความหมายว่า ใจผิดปรกติ หรือใจเป็นทกซ์ สักแห่งหนึ่ง พจนานุกรม นิยาม สัทิน สัทิน ว่า ใจผิดปรกติ ใจเป็นทกซ์ นั้น ได้ให้ตัวอย่างว่า เช่น พระทองผทมต้นชั้น สัทินเทียบ สระอิน (ลอ) ทงนี้อาจเทียบกับ เขมร สัทิล สัทิล ซึ่งแปลว่า แสดงความกลั๊กลุ่มออกมา ในกรณีลิตพระลอ ตอนที่ว่านักพอจะถือว่า เป็นความหมายได้ แต่ข้าพเจ้าไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนั้น ถึงอย่างไรก็ดี สำหรับตัวอย่างที่ใช้ในมหาชาติคำหลวงนี้ เราจะต้องการความหมายอย่างอื่น

ปทานุกรม นิยาม สัทิน ว่า เหมือน ดัง ส่วนคำว่า เทียน ก็แปลว่า เหมือน และคำว่า เทียร แปลว่า ย่อม ล้วนแล้วไปด้วย

สำหรับตัวอย่างที่ ๒ ของจำลองจำหลัก ทรงผ้าปักฝ้ายัน สัทินเทียบทองท่า มีคำบาลีว่า เหมกปุป ซึ่งแปลว่า เหมือนทอง สัทินเทียบ จึงหมายความว่า เหมือนดังที่ปทานุกรมนิยามไว้

สำหรับตัวอย่างที่ ๓ ด้วยกุศลกกรรมทั้งชั้น ( ทั้งสิ้น ) สรทนต์เคียร คงทำมาน  
ลุกษา คำชาติ เตน แปลว่า เหล่านี้ ก็แสดงความหมายตรงกันแล้ว

สำหรับตัวอย่างที่ ๑ ยังโศกได้ ๕ สาวศรี มัทรี นางนกันัน ( อ่อน ) ฤฯ จะ  
ทรงสรทนต์ ผ่าปอ ทอด้วยแฝกคาคาย นั้น สรทนต์ ย่อมแปลว่า เช่น ฤฯ จะทรงเช่น  
ผ่าปอ ทอด้วยแฝกคาคาย

ส่วนความตอนที่พิจารณาอยู่ คือ อันว่าพระญาติทั้งชั้น สรทนต์เทียนจินดา เป็น  
อเนกาครรตจิต สถิตในสถานอยู่นั้น ก็ย่อมหมายความว่า อันว่าพระญาติทั้งสิ้น ทั้งมี  
ใจเป็นจิตไม่สงบ สถิตในสถานอยู่นั้น

ส่วนลิลิตพระลอ ที่ว่า พระทองผทมต้นช่น สระทนต์เคียร สระอน ข้าพเจ้าก็  
นึกว่า หมายความว่า พระทองผทมต้นช่น เหมือนดังสระอน

ตามที่ข้าพเจ้าบรรยายมาวันนี้ ก็พอจะแสดงวิธีค้นคว้าหาความหมายของคำ  
เก่าๆ ให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายทราบพอควรแล้ว ข้าพเจ้าขอขอบคุณอย่างที่สุด ที่ท่าน  
กรุณาฟังด้วยขันต์ตลอดมา ถ้าท่านสนใจในคำเหล่านี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะรวบรวมมา  
แสดงอีก ขอขอบคุณโดยทั่วกัน.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนคราธิปพงศ์ประพันธ์